

BÁO CÁO

**tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về "Phát triển nền Đông y Việt Nam
và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới"**

Thực hiện Công văn số 788-CV/BTGTU ngày 12/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về "Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới" (Chỉ thị số 24-CT/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn báo cáo kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị như sau:

I - VIỆC HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24-CT/TW

1. Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TW

Sau khi có Chỉ thị số 24-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lồng ghép quán triệt Chỉ thị và nội dung Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền đến năm 2010 của tỉnh Bình Định cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện tại Hội nghị Huyện ủy mở rộng với tỷ lệ tham dự đạt gần 97%. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ y tế, đội ngũ làm công tác y, dược cổ truyền từ huyện đến cơ sở. Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy sao gửi Thông báo Kết luận số 154-TB/TW ngày 20/02/2014 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới đến các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm quán triệt, triển khai thực hiện.

Qua triển khai, phổ biến, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, nhìn chung, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, phát huy và phát triển nền Đông y và Hội Đông y địa phương có nhiều chuyển biến tốt. Các ngành, hội, đoàn thể tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nên phần đông cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy được lợi ích, ưu điểm của y, dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe, từ đó quan tâm đến việc củng cố, giữ gìn, phát huy và phát triển nền Đông y huyện, góp phần triển khai thực hiện có kết quả những nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Chỉ thị.

2. Việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 24-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch hành động về phát triển y, dược cổ truyền huyện Tây Sơn đến năm 2020¹. Qua đó, xác định rõ thực trạng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các hoạt động chủ yếu để phát huy vai trò của y, dược cổ truyền đối với công tác khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở, góp phần phát triển công tác y, dược cổ truyền huyện nhà.

3. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW

Công tác kiểm tra, sơ, tổng kết Chỉ thị số 24-CT/TW được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm thực hiện. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra công tác khoa giáo đối với Trung tâm Y tế huyện về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về lĩnh vực y tế, qua kiểm tra, Trung tâm Y tế đã triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị.

Hàng năm, Phòng Y tế huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược cổ truyền tư nhân; phối hợp Trung tâm Y tế huyện kiểm tra, đánh giá kết quả công tác y, dược cổ truyền tại 15 trạm y tế xã, thị trấn định kỳ 2 lần/năm. Qua hoạt động kiểm tra đã kịp thời xử lý những vi phạm, nhắc nhở, định hướng hoạt động khám, chữa bệnh bằng đông y, đông dược trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp.

II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24-CT/TW

1. Về kiện toàn hệ thống khám, chữa bệnh bằng đông y và quản lý nhà nước về đông y, đông dược

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của công tác đông y trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ngày càng được tăng cường, đặc biệt các cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động trên lĩnh vực đông y thường xuyên hơn; sự đóng góp của nhân dân đối với việc xã hội hóa phát triển nền đông y huyện nhà có bước chuyển biến. Hội Đông y huyện được thành lập từ rất sớm (năm 2000) với 5 chi hội trực thuộc gồm: Chi hội Trung tâm Y tế Tây Sơn, Chi hội thị trấn Phú Phong, Chi hội xã Bình Hòa, Chi hội xã Tây Bình và Chi hội xã Tây Giang, số lượng hội viên ban đầu 27 người. Hệ thống khám, chữa bệnh và điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, cơ sở vật chất từng bước được đầu tư và ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện 100% trạm y tế có bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đông y

¹ Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền huyện Tây Sơn đến năm 2020.

để thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Các trạm y tế đã xây dựng vườn thuốc nam mẫu với trên 60 loại cây thuốc theo quy định của Bộ Y tế để tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân cách bảo tồn và sử dụng các nguồn dược liệu sẵn có ở địa phương để chữa các bệnh thông thường tại gia đình. Trong 15 năm qua, trên địa bàn huyện đã có hàng trăm nghìn lượt người được khám và điều trị bệnh bằng đông y, trong đó, tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Trung tâm Y tế huyện) có gần 10.000 lượt/năm, tuyến xã bình quân gần 800 lượt/trạm/năm.

Công tác quản lý nhà nước về đông y, đông dược từ huyện đến cơ sở luôn được kiện toàn, hệ thống khám, chữa bệnh bằng đông y duy trì thường xuyên bảo đảm các hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân. Hiện nay, cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền trên địa bàn huyện gồm có: Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Trung tâm Y tế huyện); 15/15 trạm y tế xã, thị trấn và 7 cơ sở hành nghề y dược cổ truyền tư nhân hoạt động có hiệu quả. Năm 2008, Khoa Y học cổ truyền có 15 giường bệnh, đến nay là 25 giường bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đạt 107%. Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Y tế Tây Sơn quản lý toàn diện các hoạt động của 15/15 trạm y tế; công tác khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền tại các trạm y tế xã, thị trấn được củng cố, duy trì; đến nay, đã có 10/15 trạm bố trí được phòng riêng cho công tác khám, chữa bệnh bằng đông y.

Hiệu quả khám, chữa bệnh y dược cổ truyền từng bước được nâng cao, công tác kết hợp y dược học cổ truyền với y học hiện đại được tăng cường và phát triển. Đặc biệt, đến năm 2016, có 15/15 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, trong đó công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được khuyến khích, ưu tiên.

Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện triển khai khá tốt công tác khám, chẩn đoán và điều trị bằng đông y kết hợp tây y. Một số loại bệnh sau giai đoạn được điều trị bằng tây y, được kết hợp điều trị vật lý trị liệu, bấm huyệt, xoa bóp, châm cứu... tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng để chuyển giai đoạn phục hồi bằng các phương pháp đông y, đông dược. Ngoài ra, công tác khám, chẩn đoán và điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại tại một số trạm y tế xã, thị trấn cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực như: Trạm Y tế xã Tây Giang, Trạm Y tế xã Tây Phú, Trạm Y tế xã Tây Bình...

2. Về việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách và phát triển nguồn nhân lực đối với Đông y

Các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nền đông y Việt Nam được thực hiện có hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội, các cơ sở hành nghề y dược cổ truyền hoạt động và phát triển; khuyến khích các thầy thuốc đông y công hiến, sưu tầm, phát huy những bài thuốc hay, cây thuốc quý, những kinh nghiệm trong phòng và chữa bệnh có hiệu quả. Khuyến khích việc nghiên cứu kế thừa, ứng dụng và nghiên cứu kết hợp đông y với tây y trong công tác khám, điều trị bệnh một cách hài hòa, hiệu quả; khuyến khích việc khám, chữa bệnh, sử dụng thuốc y dược cổ truyền.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Trung tâm Y tế huyện) có 15 người, trong đó có 02 bác sĩ chuyên khoa I, 04 bác sĩ y học cổ truyền và 09 cán bộ điều dưỡng, kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Ở cấp cơ sở, từ năm 2008 đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã cử 10 y, bác sĩ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về y học cổ truyền (trong đó có 07 y sĩ tuyến xã đi học lớp định hướng y sĩ y học cổ truyền, 02 bác sĩ và 01 y sĩ tuyến xã đi học lớp bồi dưỡng về châm cứu), nhờ đó nguồn nhân lực làm công tác y dược cổ truyền trên địa bàn huyện được tăng đều qua các năm. Ngoài ra, còn có 7 lương y, lương dược đang hoạt động tại 7 cơ sở hành nghề y dược cổ truyền tư nhân trên địa bàn huyện.

Năm 2011, xã Tây Bình được Sở Y tế Bình Định chọn hỗ trợ xây dựng xã điểm tiên tiến về y học cổ truyền, đã góp phần truyền truyền, hướng dẫn trực tiếp cho trên 300 lượt người tham gia tìm hiểu, tiếp thu kiến thức và thực hành về y học cổ truyền, góp phần trang bị kiến thức và tuyên truyền rộng rãi về y, dược cổ truyền trong nhân dân địa phương.

3. Về nuôi trồng, thu hoạch, sử dụng dược liệu và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Đông y

Thời gian qua, công tác nghiên cứu, điều tra, bảo tồn nguồn quỹ gen về dược liệu và hình thành các vùng chuyên nuôi trồng, chế biến cây con làm thuốc trên địa bàn huyện không có, chủ yếu là các trạm y tế xã trồng vườn thuốc nam mẫu với trên 60 loại cây thuốc thông dụng để hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân cách nhận biết và sử dụng, chữa trị các bệnh thông thường. Công tác hướng dẫn, khuyến khích trồng cây thuốc tại vườn, tại nhà được quan tâm hơn, nhiều hộ dân biết trồng các loại cây thuốc nam để phòng, trị các bệnh thông thường, nấu lá xông, bấm huyết, xoa bóp, tập luyện dưỡng sinh. Một số võ đường trong huyện phát huy các bài thuốc gia truyền áp dụng để xoa bóp, chữa trị bong gân, điều trị trật trật khớp...

Để giữ gìn bản sắc truyền thống, tính đặc thù của nền đông y, kế thừa các phương pháp khám, chữa bệnh cổ truyền, một số xã (Tây Giang, Tây Bình, Bình Hòa...) đã đăng ký xây dựng xã tiên tiến về y học cổ truyền, qua đó, khuyến khích các lương y chuyên giao những bài thuốc hay, cây thuốc quý và những kinh nghiệm phòng, chữa bệnh bằng đông y để truyền lại cho thế hệ sau. Các cơ sở y, dược cổ truyền tư nhân trên địa bàn huyện đã lưu truyền, chuyển giao và duy trì tốt việc khám, chữa bệnh qua nhiều thế hệ trong gia đình, góp phần duy trì thường xuyên cơ sở trong thời gian dài, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh bằng đông y.

Trong giai đoạn 2008 - 2012, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã huy động xây dựng 12 công trình vườn thuốc nam tại các trạm y tế, trụ sở ủy ban nhân dân xã và nhà văn hóa thôn, trường học.

4. Về xã hội hóa và hợp tác quốc tế về y học cổ truyền

Các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo nhân lực, sản xuất

kinh doanh thuốc đông y, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập. Hiện nay, ngoài hệ thống khám, chữa bệnh y học cổ truyền tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Trung tâm Y tế huyện) và 15 trạm y tế, toàn huyện có 7 cơ sở hành nghề y dược cổ truyền tư nhân đang hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh bằng đông y của người dân.

Trong thời gian qua, việc hợp tác quốc tế về y học cổ truyền được đẩy mạnh, nhất là trên lĩnh vực phục hồi chức năng. Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Bình Định về triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ Phục hồi chức năng đa chuyên ngành - Dự án Hòa nhập 2 tại Bình Định (theo kế hoạch của Tổ chức The International Center (IC), Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành - Dự án Hòa nhập 2 tại huyện Tây Sơn, kết quả có 116 người khuyết tật được can thiệp trị liệu đạt mục tiêu của chương trình đề ra.

III - ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, cấp ủy, chính quyền huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội Đông y hoạt động đạt hiệu quả trên các mặt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên được thực hiện thường xuyên; công tác tổ chức Hội Đông y và các chi hội được củng cố, kiện toàn; việc khám, chữa bệnh bằng đông y được chú trọng; công tác sưu tầm, biên soạn các bài thuốc hay, phương pháp chữa bệnh được quan tâm; nguồn dược liệu đông y được bảo tồn và phát triển đa dạng các chủng loại, cây thuốc quý. Hoạt động xã hội hóa hành nghề đông y, đông dược từng bước phát triển; công tác quản lý nhà nước về đông y được tăng cường; Hội Đông y với ngành y tế thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những kết quả trên, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Một số hạn chế, yếu kém

- Công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên môn và cấp ủy, chính quyền chưa được thường xuyên. Công tác tuyên truyền về vai trò của đông y, đông dược hiệu quả chưa cao. Công tác xã hội hóa y, dược cổ truyền chưa được đẩy mạnh.

- Cơ sở vật chất cho công tác y học cổ truyền tại một số trạm y tế chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động; các phương pháp chẩn đoán, điều trị chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân; công tác nghiên cứu, ứng dụng, kế thừa y, dược cổ truyền, việc kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

3. Một số kinh nghiệm

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, hội, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

- Chú trọng đầu tư phát triển nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác đông y, trong đó ưu tiên tập trung cho tuyến cơ sở.

- Thường xuyên quan tâm tới công tác xã hội hóa và lồng ghép công tác đông y vào các chương trình, kế hoạch hoạt động khác của ngành y tế.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát và đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện.

IV - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TW gắn với Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi người dân về vai trò, vị trí của nền đông y và Hội Đông y trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, lương y, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm "lương y như từ mẫu" của cán bộ, hội viên, y bác sĩ đông y; chấn chỉnh và khắc phục những biểu hiện tiêu cực tại các cơ sở khám, chữa bệnh bằng đông y.

3. Tiếp tục kiện toàn hệ thống khám, chữa bệnh bằng đông y và quản lý nhà nước về đông y, đông dược. Xác định rõ trách nhiệm và phân công, phân cấp quản lý giữa các ngành, các cấp trong nhiệm vụ phát triển nền đông y và Hội Đông y địa phương. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành y tế tổ chức hội nghị chuyên đề về đông y định kỳ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để tham mưu Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo góp phần phát triển nền đông y của huyện.

4. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm phục vụ khám, chữa bệnh bằng đông y cho các trạm y tế, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Tăng cường hiện đại hóa y dược cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

5. Nâng cao năng lực và phát huy vai trò tham mưu quản lý nhà nước của ngành chức năng về phát triển nền đông y huyện nhà. Đẩy mạnh công tác đào tạo với nhiều hình thức phù hợp nhằm đảm bảo về số lượng và chất lượng đội ngũ chuyên môn y dược cổ truyền.

6. Khuyến khích phát triển việc nuôi trồng, sản xuất dược liệu từ nguồn tại chỗ, góp phần cung ứng nguyên liệu, dược liệu cho việc chữa bệnh và chế biến thuốc y dược cổ truyền. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc việc trồng, chăm sóc và quản lý vườn thuốc nam tại trạm y tế xã có hiệu quả.

7. Củng cố Hội Đông y huyện và các chi hội Đông y xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về y dược cổ truyền; đẩy mạnh xã hội hóa y dược học cổ truyền; thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

V - ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Sở Y tế cần đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn cho đội ngũ làm công tác y, dược cổ truyền, để đảm bảo đủ nhân lực hoạt động trong lĩnh vực y học cổ truyền; đồng thời đầu tư trang thiết bị cho trạm y tế để thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

- Hội Đông y tỉnh cần quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để củng cố Hội Đông y huyện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Lê Bình Thanh



PHỤ LỤC

I. TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 24-CT/TW VÀ THÔNG BÁO KẾT LUẬN 154-TB/TW

1. Việc quán triệt Chỉ thị 24-CT/TW và Kết luận 154-TB/TW

Địa phương		Quán triệt		Đối tượng quán triệt		Phương thức quán triệt			
		Có	Không	Cán bộ chủ chốt	Đảng viên từng chi bộ	Học tập chuyên đề	Lồng ghép với các chuyên đề khác	Lồng ghép vào cuộc họp chi bộ	Khác (ghi rõ)
Cấp huyện	Chỉ thị 24-CT/TW	X		X	X		X		
	Kết luận 154-TB/TW	X		X	X		X		
Cấp xã	Chỉ thị 24-CT/TW	X							
	Kết luận 154-TB/TW	X		X	X			X	

2. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

STT	Cơ quan ban hành	Tên đầy đủ của văn bản	Ngày có hiệu lực
1	Ủy ban nhân dân huyện	Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch hành động phát triển y dược cổ truyền huyện Tây Sơn đến năm 2020	Ngày 24/4/2012

3. Việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện (đánh dấu x hoặc điền thông tin vào ô tương ứng)

	Kiểm tra/giám sát		Sơ kết, tổng kết			
	Không	Có, nêu rõ hình thức	Không	Có, nêu rõ định kỳ		
				5 năm	10 năm	Khác (ghi rõ)
Cấp huyện		Lồng ghép kiểm tra, giám sát việc chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các trạm Y tế xã		X	X	

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nhân lực về Đông y

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
I	Nhân lực Đông y tại các tuyến				
1	Tuyến huyện				
1.1	Số nhân lực làm công tác Đông y/tổng số nhân lực ngành y tế tuyến huyện	Người	14/250	18/269	15/246
1.2	Số lượng tiến sỹ Đông y/tổng số tiến sỹ y học tuyến huyện	Người	0	0	0
1.3	Số lượng thạc sỹ Đông y/tổng số thạc sỹ y học tuyến huyện	Người	0	0	0
1.4	Số lượng bác sỹ chuyên khoa về Đông y/tổng số bác sỹ tuyến huyện	Người	2/35	5/39	6/41
1.5	Số lượng y sỹ chuyên khoa Đông y, y sỹ định hướng Đông y/Tổng số y sỹ tuyến huyện	Người	3/3	2/10	1/7
2	Tuyến xã				
2.1	Số lượng xã có nhân lực làm công tác Đông y	Xã	4	15	15
2.2	Số lượng lương y	Người	4	2	0
2.3	Số lượng bác sỹ	Người	11	12	12
2.4	Số lượng y sỹ chuyên khoa Đông y /Tổng số y sỹ tuyến huyện	Người	0/3	2/10	2/7
2.5	Số lượng y sỹ định hướng Đông y/ Tổng số y sỹ tuyến huyện	Người	5/3	6/10	5/7

2. Mạng lưới khám chữa bệnh Đông y

	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
I	Công lập				
1	Tuyến huyện				
1.1	Số lượng trung tâm y tế có khoa Đông y	Bệnh viện	01	01	01
1.2	Số lượng bệnh viện đa khoa có tổ Đông y	Bệnh viện			
1.3	Số lượng bệnh viện đa khoa không có khoa/ tổ Đông y	Bệnh viện			
1.4	Tổng số giường bệnh Đông y /số giường bệnh chung		17/220	19/220	25/220
2	Tuyến xã (tổng số xã: 15)				
2.1	Số lượng TYT xã có triển khai khám chữa bệnh bằng Đông y	TYT	15	15	15
2.2	Số lượng TYT xã có triển khai khám chữa bệnh BHYT trong lĩnh vực Đông y	TYT	15	15	15
2.3	Số xã có vườn thuốc mẫu	Xã	15	15	15

II	Tư nhân				
1	Số lượng cơ sở chẩn trị Đông y	Cơ sở	7	7	7
2	Số lượng cơ sở kinh doanh thuốc thành phẩm Đông y		7	7	7

3. Công tác đào tạo nhân lực

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
1	Số lượng tiến sỹ Đông y/ tổng số tiến sỹ y học	Người	0	0	0
2	Số lượng thạc sỹ Đông y/ tổng số thạc sỹ y học	Người	0	0	0
3	SL bác sỹ CK I Đông y/ tổng số bác sỹ	Người	0/35	1/39	2/41
4	SL bác sỹ CK II Đông y/ tổng số bác sỹ	Người	0	0	0
5	Số lượng Y sỹ YHCT hoặc y sỹ định hướng Đông y	Người	8	10	8
6	Số lượng Lương y (Hội Đông y)	Người	1	1	1
7	Số lượng Lương dược (Hội Đông y)	Người	0	0	0
8	Dược sỹ đại học	Người	2	4	7
9	Dược sỹ trung học	Người	6	6	0

4. Kết quả khám chữa bệnh đạt được

4.1. Về công tác khám chữa bệnh

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
I	Tuyến huyện				
1	Tổng số khám và điều trị nội trú chung	Lượt	57.253	70.853	59.246
2	Tổng số khám và điều trị nội trú bằng Đông y	Lượt	2.107	3.371	2.572
3	Tổng số khám và điều trị ngoại trú chung	Lượt	441.647	622.120	522.280
4	Tổng số khám và điều trị ngoại trú bằng Đông y	Lượt	2.189	3.295	4.254
III	Tuyến xã				
1	Tổng số khám và điều trị chung	Lượt	121.865	176.961	115.848
2	Tổng số khám và điều trị bằng Đông y	Lượt	14.903	22.469	6.147

4.2. Về công tác dược

4.2.1. Tổng chi phí mua thuốc Đông y

TT	Nội dung	Dược liệu, vị thuốc			Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu		
		Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
I	Tuyến huyện						
1	Kinh phí mua thuốc	457.074.968	1.168.669.400	284.780.580	7.262.691.796	12.138.493.170	15.004.212.328

	Đông y tại trung tâm y tế có khoa Đông y						
2	Tổng chi phí mua thuốc Đông y	457.074.968	1.168.669.400	284.780.580	7.262.691.796	12.138.493.170	15.004.212.328

4.2.2. Quy hoạch và phát triển dược liệu

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
1	Quy hoạch vùng trồng cây thuốc (có hoặc không)	Có/không	Không	Không	Không
2	Nếu có nêu cụ thể Quyết định quy hoạch vùng trồng (đề nghị đính kèm QĐ trong phụ lục Báo cáo)	Quyết định	Không	Không	Không
3	Số lượng cơ sở sản xuất, chế biến, nuôi trồng, thu mua dược liệu	Cơ sở	Không	Không	Không
4	Số lượng cơ sở thu mua dược liệu	Cơ sở	Không	Không	Không
5	Số lượng vùng khai thác dược liệu tự nhiên	Vùng	Không	Không	Không
6	Số bài thuốc gia truyền sử dụng dược liệu đã được công nhận tại Sở Y tế	Bài thuốc	Không	Không	Không
7	Số lượng Đề án, dự án đã và đang triển khai tại tuyến Trung ương về công tác bảo tồn và phát triển dược liệu từ năm 2008 đến 2023.				

4.2.3. Công tác quy hoạch, phát triển các vùng nuôi trồng, bảo tồn và khai thác dược liệu tự nhiên

TT	Tên dược liệu	Tên tại địa phương của dược liệu (nếu có)	Diện tích nuôi trồng	Địa điểm nuôi trồng	Diện tích khai thác tự nhiên	Địa điểm khai thác tự nhiên	Diện tích bảo tồn tự nhiên	Địa điểm bảo tồn tự nhiên
1	Không							

4.2.4. Nghiên cứu khoa học về Đông y

TT	Nội dung	ĐVT	Giai đoạn 2008-2013	Giai đoạn 2013-2018	Giai đoạn 2018-2023
1	Số lượng đề tài cấp nhà nước	Đề tài			
2	Số lượng đề tài cấp tỉnh	Đề tài			
3	Số lượng đề tài cấp cơ sở	Đề tài	0	01	0
4	Số lượng sản phẩm từ đề tài được ứng dụng trong khám chữa bệnh	SP	0	01	0